

ทันหุ้น - EPCO ไช้รงบปี 60 กำไร ทะลัก 207 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 74.5% บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผล ระหว่างกาลอีก 0.08 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่ายวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ บิ๊กบอส "ยุทธ ชินสุภักกุล" ไช้รุกม กำลัการผลัดโรงไฟฟ้า 435 MW ดัน "อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป" (EP) เข้า ระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพยภายในปี 61 ตามแผน พร้อม จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 4 หุ้น EPCO ต่อ 1 หุ้นไอพีโอ EP

นายยุทธ ชินสุภักกุล ประธาน กรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO เปิดเผย ว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทและ บริษัทย่อยในปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค. 60) มีรายได้รวม 963 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82 ล้านบาท เทียบช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีรายได้รวม 881.14 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 207 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.4 ล้านบาท หรือ 74.5% เทียบช่วง เดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 118.74 ล้านบาท

● **ดันลูกเข้าตลาดหุ้น**

ทั้งนี้รายได้และกำไรของ EPCO ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำสถิติสูงสุด ใหม่ นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัทได้รับปัจจัยหนุนจากธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่ง EPCO ลงทุนผ่าน บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EP ซึ่งเป็น บริษัทย่อย โดยปัจจุบันกุมกำลัการ ผลิตโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น 435.5 เมกะวัตต์

# EPCO กำไรทะลัก 207 ล. เข้เน EP ตลาดหุ้นไทยปีนี้



ยุทธ ชินสุภักกุล

แบ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาดกำลัการผลิต 360 เมกะวัตต์ และไอน้ำกำลัการผลิตรวม 90 ตันต่อ ชั่วโมง และโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ ฟาร์มและโซลาร์รูฟท็อป จำนวน 75.5 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นในประเทศ 24 เมกะวัตต์ และประเทศญี่ปุ่น 45 เมกะ วัตต์ และโซลาร์รูฟท็อป 6.5 เมกะวัตต์ "เรามีแผนนำ EP เข้จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยภายในปี 2561 โดยจะ จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมด้วย ในอัตราส่วน 4 หุ้น EPCO ต่อ 1 หุ้นไอพีโอ EP ซึ่ง

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมยื่นไพลักับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) คาดว่า ทุกอย่างจะเข้ไปตามแผนงานที่วางเอา ไว้ ผลักดันรายได้และกำไรของ EPCO เติบโตอย่างเข้แกร่งและมั่นคง สร้าง ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นแน่นอน เนื่องจากมีรายได้ประจำจากธุรกิจโรง ไฟฟ้าเข้มาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นกำลัการเพิ่ม ฐานรายได้และกระจายความเสี่ยงธุรกิจให้ กับบริษัทได้เป็นอย่างดี"

● **ไฟเขียวปันผล 0.08 บ.**

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดครึ่งหลังปี 2560 อีกในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น เพื่อตอบแทนให้กับผู้ ถือหุ้นที่ไว้วางใจและลงทุนใน EPCO โดยบริษัทกำหนดรายชื้อผู้มีสิทธิรับ เงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นี้

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทหรือ บอร์ดมีมติเห็นชอบและอนุมัติแผนการ นำ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EP ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยที่ถือหุ้นอยู่ 75% เข้ระดมทุนผ่าน

กำลัการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขาย หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญ เข้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่ง ประเทศไทย (ตลท.) Spin Off โดยได้ กำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญที่ออก ใหม่ที่ EP จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก 20% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของ EP ภายหลังการเพิ่มทุน

โดยบอร์ดอนุมัติให้ EP ให้สิทธิ แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการจองชื้อ หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเสนอขายต่อ ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ EP ตาม สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดยกำหนด สัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มี สิทธิจองชื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (Preemptive Right) ในอัตรา ไม่เกิน 35% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก ใหม่ของ EP ที่จะเสนอขายต่อประชาชน ทั่วไปเป็นครั้งแรกสำหรับแผนการจำหน่าย หุ้น (Spin Off) ครั้งนี้ มีจุดประสงค์ที่ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการระดมทุนเพื่อ ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและขยายธุรกิจ รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำลัการ ดำเนินธุรกิจของ EP